

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

งบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ สอบถามว่า ในข้อ 4.2 ที่กำหนดว่าไม่เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนนั้น จะนิยามว่าอย่างไรถ้าใช้เงินต่ำกว่าแผน ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 ถึงจะเข้าเกณฑ์นี้ หรือจะต้องร้อยละ 100 ถ้าการใช้เงินไม่เป็นไปตามแผน

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า นิยามคือสมมุติว่าถ้าขอเงินไป 100 บาท แล้วก็กัณฑ์ผูกพัน ไม่ทัน ส่วนที่กัณฑ์ผูกพันไม่ทันก็จะโดนตัดร้อยละ 30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ สอบถามว่า เมื่อมีมติวันนี้แล้วจะต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยหรือไม่ แล้วเสนอสภาอีกครั้งหรือไม่

นายสรวิฑ์ เบญจกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เมื่อเป็นมติของสภาแล้วก็แจ้งให้ทุก หน่วยงานปฏิบัติตาม ไม่ต้องออกเป็นประกาศ แต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นมติสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ไม่จำเป็นต้องทำเป็นประกาศเพียงแต่เมื่อมีมติแล้วจะต้องดำเนินการตาม นีคือ กติกาที่ใช้ร่วมกันทุกคน แล้วที่สำคัญก็คือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย ไม่ได้มองในแง่คิดว่าคณะใดคณะหนึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่วัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กล่าวว่า อาจจะต้องกำหนดจุดเริ่มต้น โดยอาจจะเป็น ปีงบประมาณถัดไปใช้หรือไม่ สำหรับปีที่แล้วก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่า ในประเด็นขอเงินเพิ่มผมเห็นหลายครั้งแล้ว ขอสอบถามว่าในอดีตที่ผ่านมามีกี่คณะ และมีการขอมามากี่ครั้ง เพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าการขอแบบนี้เป็นอย่างไร เพราะบางคณะก็ไม่ขอ บางคณะก็ขอมามากี่ครั้ง แต่คิดว่ากรณีนี้ก็คงมีความจำเป็นจริงๆ

รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ตั้งใหม่การจัดทำสถิติผู้เข้าใช้บริการยังไม่ลงตัวเท่าไร ในหนึ่งเดือนประมาณ 14,000 ครั้ง ทำให้การประมาณการรายรับที่จะเข้ามาค่อนข้างจะยาก ทำให้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการประมาณการรายรับเพิ่มเติมขึ้นมา ทางคณะแพทย์เกรงว่าถ้าประมาณการจำนวนเท่าเดิมก็จะต้องมาขอตั้งเพิ่มเติมระหว่างปีอีกครั้งหนึ่งก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น จึงขอเพิ่มในกรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2560 ประมาณ 75 ล้านบาท

นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ไม่ทราบว่ามี การขอยังนี้บ่อยหรือไม่ เพราะไม่มีสถิติย้อนหลังแต่ก็คงเป็นไปตามความจำเป็นที่ทุกคณะมีถ้าเมื่อว่ามีเงินรายได้ และจะต้องขอใช้ กรณีคณะแพทยศาสตร์ที่ขอเพิ่มกรอบวงเงินขึ้นมาก็คือ อย่างเช่นวาระก่อนหน้านี้ขอเงินเพิ่ม 25 ล้านในปีงบประมาณ 2559 ถ้าเผื่อว่าจะคงไว้อย่างเดิมก็จะเป็นปัญหาให้กับคณะแพทย์ แล้วในปี 2560 ก็จะต้องเอาที่เพิ่มให้นำเงินงบกลางปีเข้ามาเพิ่มไว้กับปี 2560 ส่วนเงินที่เพิ่มขึ้นมาอีก 52.9 ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่คณะแพทย์ ได้มาจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้มาประจำทุกปีแต่เดิมไม่ได้นำมารวมไว้ในรายรับ แต่ปีนี้ขอนำเข้ามาไว้ เพื่อความสะดวกในการบริหารและเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ว่ามีเงินจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาแค่นั้นเอง

ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร เสนอแนะว่า วาระ 4.3.4 จะคล้ายกับวาระ 4.3.2 มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอขอบคุณท่านวิภาจรรย์และคณะกรรมการที่กรุณาดูแลให้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มั่นใจเรื่องงบประมาณว่าเป็นมาอย่างไร ผมยังสับสนว่าเป็นปี 2559 ด้วยซ้ำไป ผมคิดว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีคือในเมื่อแต่ละคณะมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ใหญ่การเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญ ก็มีสิทธิ์ที่จะของงบกลางปีลักษณะนี้ได้ ก็เลยอยากจะเรียนทางสภาว่าในปีหน้าซึ่งเราไปจำกัดประมาณการต่ำลง ถ้ามีปัญหาที่อยากจะขอความกรุณาท่านวิภาจรรย์ว่าถ้ามีคณะอื่นขอมาลักษณะการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ เนื่องจากไม่ใช่งบลงทุนก็ขอความกรุณาท่านพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ